
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑   

วันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 เวลา  09.๐๐ น. 

ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
-------------------------------------------------------------------------- 

   

ผู้มาประชุม 
 

๑ นายตรีธวัฒน ์ สุขศรีปพัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๒ 
3 
4 

นายหวัด 
นายธนวัฒน ์
นายปรีชา 

ด่านกลาง 
จั่นปาน 
ทองประดิษฐ 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ 

5 นายธงชาติ บุญรอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒ 
6 
7 

นายจรัส 
นายสงัด 

อุชุภาพ 
กลิ่นสุคนธ์ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓ 

8 นายอภิชาติ ชูลขันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 
9 

10 
11 

นายบุญเกล้า 
นางสาวกรุณา 
นางปวันรัตน์ 

ตั๊งถาวรการ 
สร้อยสง 
รอดพ้น 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ 

12 
13 

นายนิยม 
นายชาญชัย 

อ่ิมอาบ 
ทองไทย 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 7 

14 
15 

นายมานัต 
นายกอบชัย 

พูลเพิ่ม 
บานแย้ม 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘ 

16 
17 

นายณรงค์เดช 
นายด ารง 

อินมี 
เจิมสุวรรณ์ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๐ 

18 นางสาวพรทิพ อุทัยธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๑ 
19 นายบุญอ้าย ทรัพย์มา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๒ 
20 
21 
22 

นายจิระ 
นางพงศธร 
นายบุญสืบ 

เอ็งพัวศรี 
จันร์ศิริ 
ดิษฐทอง 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑3 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑3 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑4 

23 
24 

นายสายชล 
นายสุดจริต 

บุบผา 
กลิ่นอยู่ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑5 

25 นางปราณี พานพ่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
26 นายภมร อยู่เย็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
27 นางจิราพร รอดภัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

    

ผู้ไม่มาประชุม  (ลาการประชุม) 
๑ นายชู เรืองดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 2 
๒ นายเอกชัย เจิมสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๐ 
๓ นางปรางทิพย์ พรหมเชื้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๑ 
๔ นางสาวเรณู ฤทธิ์มาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๒ 

     
     



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑                                                                                                                 ๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายนาวิน มูลมงคล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
2 

3 
นายวันเพ็ญ 

นายสายัณห ์
เรืองโรจน์ 
ทองประดิษฐ 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

เลขานุการนายก อบต.หินเหล็กไฟ 
๔ นายจักริน พ่วงดี หัวหน้าส านักปลัด  
๕ นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร ผู้อ านวยการกองคลัง 

๖ 
๗ 

นายรัชพล 
นางสาววิจิตรา 

เสือสอาด 
ฉิ่งเล็ก 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๘ 
๙ 

นายพงศ์ศักดิ์ 
นางสาวนาถนภา 

นาคโต 
กอบวิยะกรณ์ 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
นักทรัพยากรบุคคล 

๑๐ 
๑๑ 

นางสาวปนัดดา 
นางสาวกนกพัชร 

ศันเสนียกุล 
บ่อน้อย 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักพัฒนาชุมชุม 

๑๒ 
๑๓ 

นางสาวทับทิม 
นางสาวศุภิสรา 

แสงงาม 
สิงหเสนา 

นักจัดการงานทั่วไป 
นิติกร 

๑๔ นางสาววราพร ศรีชัยนาท ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
๑๕ นายสุพชัย ยิ้มละมัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๖ นางสาวสุจิตรา โชติรัตนฤทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
๑๗ นางสาวเกตน์นิภา กลิ่นอุบล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๘ นางสาวอังคนา กลิ่นหอม ผู้แทนบริษัทฟลาเวอร์แลนด์ แฟนตาเซีย จ ากัด และ

บริษัท ฟอเรสต์ ดีวี ล็อปเมนต์ ๒๐๑๘ จ ากัด 
    

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  
 เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  
ระเบียบวาระท่ี ๑ 
ประธาน 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 
 

เรื่องท่ีประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
1.1 แนะน าพนักงานส่วนต าบล นางสนิ ค าคง ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 
ช านาญการ สังกัด กองคลัง อบต.หินเหล็กไฟ โอนย้ายมาจาก อบต. ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี 
จ. เพชรบุรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 
รับทราบ 
1.2 รายงานผลคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(สถ-อปท) (Local Performance Assessment : LPA) ประจ าปี 2561 
ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟรายงานผลคะแนน LPA 
ผลคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(สถ-อปท) (Local Performance Assessment : LPA) ประจ าปี 2561 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ ได้รับคะแนนประเมินแต่ละด้าน ดังนี้ 
      ด้านที่ 1 การบริการจัดการ ได้คะแนน 98.57% 
      ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ได้คะแนน 97.21% 
      ด้านที่ 3 การบริการงานการเงินและการคลัง ได้คะแนน 87.90% 
      ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ได้คะแนน 86.40%  
      ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ได้คะแนน 92.30% 



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑                                                                                                                 ๓ 
 

 
ที่ประชุม 
 
 
 
 
ประธาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ  
รับทราบ 
1.3 บริษัท ฟลาเวอร์แลนด์ แฟนตาเซีย จ ากัด ขอเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าตาม
มาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  
๑.๔ บริษัท ฟอเรสต์ ดีวี ล้อปเมนต์ 2018 จ ากัด ขอเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าตาม
มาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 
ด้วยบริษัท ฟลาเวอร์แลนด์ แฟนตาเซีย จ ากัด มีความประสงค์ขอเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่
ป่า ได้ส่งผู้แทนเข้ามาชี้แจงและให้น าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาฯ  ซึ่งเลขานุการสภาฯ ได้
แจกเอกสารล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ท่านสมาชิกพิจารณาไปพร้อมๆ กัน ตามรายละเอียดดังนี้ 
นามบริษัทผู้ขอเช่าพื้นที่ป่า 
๑. บริษัท ฟลาเวอรแ์ลนด์ แฟนตาเซีย จ ากัด พื้นที่ขอเช่า จ านวน ๓๑ ไร่ ๑ งาน ๗๐ ตารางวา 
๒. บริษัท ฟอเรสต์ ดีวี ล้อปเมนต์ 2018 จ ากัด พ้ืนที่ขอเช่า จ านวน ๓๓ ไร่  
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนาปรับปรุง ฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ให้เกิดความร่มรื่นและสวยงามตาม
ธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ 

๒. เพ่ือจัดสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจรองรับชุมชนที่ขยายตัวในอนาคต ให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในอ าเภอหัวหินและต าบลหินเหล็กไฟ เพ่ือบริการนักท่องเที่ยว 

๓. เพ่ือการพัฒนาที่เป็นแบบอย่างในการเปลี่ยนทัศนคติของราษฎรที่เข้าไปท าลาย
ธรรมชาติ ให้เห็นประโยชน์ของธรรมชาติที่สามารถปรับปรุง ฟ้ืนฟูให้สวยงามได้ด้วยการพัฒนา
ด้วยการเสริมความหลากหลายให้เข้ากับธรรมชาติ เพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

๔. เพ่ือเป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยว นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ชื่นชมและศึกษา
ธรรมชาติไปพร้อมกับการท่องเที่ยว 

๕. เพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น เป็นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึน 

๖. เพ่ือใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม สัมมนา เกี่ยวกับโครงการอันเป็นประโยชน์กับประชาชน 
นักศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆ 

ระยะเวลาด าเนินการ นับแต่ได้รับอนุญาตและขอต่ออายุการขออนุญาตอย่างต่อเนื่อง 
วิธีการด าเนินการ 

๑. ปรับปรุงสถานที่เดิมตามธรรมชาติที่มีอยู่ ให้คงสภาพตามธรรมชาติและฟ้ืนฟูให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น โดยใช้แรงงานในพ้ืนที่และเครื่องจักรด าเนินการเท่าที่จ าเป็น โดยไม่เป็นการท าลายหรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพป่า 

๒. วางแผนการจัดการพัฒนาพ้ืนที่ให้กลมกลืนกับสภาพตามธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ โดยวาง
แนวท่อน้ าเป็นระยะๆ ปลูกต้นไม้เสริมด้วยไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น และปลูกหญ้าแฝกป้องกันการชะ
ล้างการพังทลายของหินและดิน ตามแนวพระราชด าริเพื่อเป็นแบบอย่าง 

๓. ด าเนินการป้องกันพื้นที่มิให้มีการเข้าบุกรุกท าลายธรรมชาติ 
๔. การก าหนดพื้นที่เพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 

๔.๑ จัดสร้างจุดชมวิว ด าเนินการในบริเวณพ้ืนที่ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม
ของอ าเภอหัวหินและต าบลหินเหล็กไฟ และธรรมชาติโดยรอบ เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ 

๔.๒ จัดสร้างบ้านพัก ร้านอาหาร ส านักงาน ที่จอดรถ เพ่ือให้บริการผู้ที่มาใช้บริการ 
ส าหรับอาคารที่จะก่อสร้างมีลักษณะกลมกลืนกับธรรมชาติ เรียบง่าย เน้นวัสดุที่เป็นธรรมชาติ
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นายณรงค์เดช  อินมี 
ส.อบต. หมู่ที่ 9 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ 
สมาชิก หมู่ที่ 15 
 
ประธาน 
 
 
 
 
 
 

ตามความเหมาะสม 
๔.๓ จัดสร้างเส้นทางในพ้ืนที่ โดยเชื่อมเส้นทางไปทุกจุดบริการ เพ่ือความสะดวกแก่ผู้

มาใช้บริการ และสร้างเส้นทางเข้าสู่บริเวณท่ีเป็นธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ประดับตามแนวเส้นทาง
เข้าสู่โครงการฯ สลับ ไม้ยืนต้น เนื้อที่ตามความเหมาะสม 

๔.๔ ก าหนดพ้ืนที่ไว้ส าหรับการปลูกป่าเพ่ิมเติม และคงสภาพความเป็นธรรมชาติ โดย
ขอรับการสนับสนุนกล้าไม้ประเภทไม้ยืนต้น จากหน่วยงานของกรมป่าไม้ เนื้อที่ประมาณ ๙ 
ไร่  
ประโยชน์และผลท่ีได้รับ 

๑. เกิดบริการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติที่รองรับนักท่องเที่ยว ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทุกฝ่ายร่วมกันอนุรักษ์และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์คงอยู่ตลอดไป 

๒. เป็นการป้องกันดูแลรักษาพ้ืนที่ป่าแห่งนี้ มิให้ถูกท าลาย และป้องกันการบุกรุกท าลาย
เพ่ือครอบครองและออกเอกสารสิทธิ์เป็นของบุคคลอ่ืนที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย 
โดยรัฐไม่ต้องเสียงบประมาณและประหยัดงบประมาณแผ่นดิน 

๓. สร้างความเจริญให้กับท้องที่และประเทศชาติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเป็น
การส่งเสริมรายได้ ให้กับอ าเภอหัวหินและต าบลหินเหล็กไฟ และเป็นรายได้ของประเทศต่อไป 

๔. รัฐได้ประโยชน์จากค่าธรรมเนียม ภาษีอากร ภาษีรายได้จากการด าเนินการโครงการ
ด้านการท่องเที่ยว 
ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ 

๑. เป็นแหล่งเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา 
๒. เป็นการส่งเสริมอาชีพ 
๓. สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับราษฎรในท้องถิ่น 
๔. เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ท าให้คนทั่วไป รู้จักต าบลหินเหล็กไฟมากยิ่งขึ้น 
๖. กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 

มีความเห็นว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า ควรพิจารณาว่า
จะต้องตกเป็นของ อบต. โดยหลัก ไม่ทราบว่ามีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
จากการประชุมครั้งที่แล้ว เรื่องขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่านั้น ก็ยังไม่ทราบว่า
ใครเป็นผู้ครอบครองซึ่งเคยมายื่นไว้เพราะว่าสภาฯ ไม่มีอ านาจในการอนุมัติ และไม่ทราบว่า
ต่อไปจะมีอีกก่ีรายที่จะมายื่น 
มีความเห็นว่าจะเป็นใครก็ได้ที่จะท าให้พ้ืนที่ของต าบลมีความเจริญก้าวหน้า ถ้ามีโครงการ
อะไรขอฝากให้แจ้งทาง อบต. ทราบด้วย 
ในวาระที่ 1.3 และ 1.4 ไม่มีการขอมติ เพราะสภาฯ ไม่มีอ านาจพิจารณาในขั้นตอนการขอ
อนุญาตฯ เพียงแต่รับทราบ ซึ่งถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบอยู่แล้ว เพ่ือ
สิทธิประโยชน์ของประชาชน ดังนั้น เห็นว่าประชาชนในพ้ืนที่ อบต.หินเหล็กไฟ จะต้องได้รับ
สิทธิพิเศษจากโครงการที่เกิดขึ้น ซึ่งจะได้รับรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกครั้งในวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
2561 

 ต 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ 
ที่ประชุม 

รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 256๑ วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ไม่มีผู้ไดขอแก้ไขรายงานการประชุม โดยให้การรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ 
ประธาน 

กระทู้ถาม 
ด้วยท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอกระทู้ถาม ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ดังนี้  
1. นายณรงค์เดช อินมี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 จ านวน 2 กระทู้ 
2. นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 จ านวน 3 กระทู ้
3. นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 จ านวน 3 กระทู ้
4. นายบุญสืบ ดิษฐทองค า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 จ านวน ๑ กระทู ้ 

 ขอ้กฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข้อ ๘๗ กระทู้ถาม คือ ค าถามที่สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือสอบถามผู้บริหารท้องถิ่น
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น 

ข้อ ๘๘ กระทู้ถาม มี ๒ ประเภท คือ  
(๑) กระทู้ถามทั่วไป 
(๒) กระทู้ถามด่วน 

ข้อ ๘๙ กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามตั้งค าถามและซักถามได้แต่เพียงผู้
เดียว และการตั้งกระทู้ถามให้อนุโลมใช้ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๙๐ กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(๑) มีข้อความเชิงประชด เสียดสี หรือแกล้งกล่าวให้ร้าย 
(๒) เคลือบคลุม หรือเข้าใจยาก 
(๓) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรือได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ หรือท่ีตกไป 
(๔) เป็นเรื่องที่มีประเด็นค าถามซ้ ากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน 
(๕) เพ่ือให้ออกความเห็น 
(๖) ในปัญหาข้อกฎหมาย 
(๗) ในเรื่องไม่เป็นสาระส าคัญ 
(๘) เพ่ือทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใดๆ เว้นแต่ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ราชการ 
กระทู้ถามซึ่งมีลักษณะความตามวรรคหนึ่งถือเป็นกระทู้ถามที่ต้องห้ามไม่ให้ถาม 

ห้ามประธานสภาท้องถิ่นบรรจุกระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งเข้าระเบียบวาระการ
ประชุม และเมื่อประธานสภาท้องถิ่นวินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้
กระทู้ถามนั้นตกไป ค าวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นในเรื่องนี้ให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๙๑ กระทู้ถามซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๙๐ (๓) (๔) นั้น จะตั้งถามข้ึนใหม่ได้ในเมื่อมี
สาระส าคัญต่างกัน หรือเหตุการณ์ในขณะที่มีกระทู้ถามครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อมี
กระทู้ถามครั้งก่อน 

ข้อ ๙๒ การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
โดยมีข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

ข้อเท็จจริงที่อ้างกระทู้ถามท่ัวไปต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถามรับรองว่าถูกต้อง 
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แม้ไม่ได้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามทั่วไปก็ตาม และถ้าจ าเป็นจะต้องมีค าชี้แจงประกอบก็
ให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก 

ค าถามข้อเท็จจริงตลอดจนค าชี้แจงประกอบต้องไม่ฟุ่มเฟือยวกวนซ้ าซากหรือมีลักษณะ
เป็นการอภิปราย 

ข้อ ๙๕ กระทู้ถามทั่วไปให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือเตรียมตอบและให้บรรจุเข้าระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ส่งกระทู้ถามไปยัง
ผู้บริหารท้องถิ่น 

ข้อ ๙๖ เมื่อถึงระเบียบวาระส าหรับกระทู้ถามให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้ถามไป
ตามล าดับ 

ถ้ามีกระทู้ถามด่วนให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้ถามก่อนตามล าดับความเร่งด่วน
ของกระทู้ถามด่วนในการถามไม่ให้ชี้แจงหรืออ่านค าชี้แจงประกอบ 

ข้อ ๙๗ ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถอนกระทู้ถามของตนเมื่อใดก็ได้ เมื่อได้ถอนกระทู้ถาม
แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นจ าหน่ายกระทู้ถามนั้นและห้ามผู้ตั้งกระทู้ถามนั้นยื่นกระทู้ถาม
ในเรื่องเดียวกันนั้นอีก 

เมื่อถึงระเบียบวาระส าหรับกระทู้ถามเม่ือผู้ตั้งกระทู้ถามไม่ถามหรือไม่อยู่ในที่ประชุม
สภาท้องถิ่นให้ถือว่าได้ถอนกระทู้ถามนั้น 

ถ้าสมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลงให้ถือว่ากระทู้ถามนั้นตกไป 
ข้อ ๙๘ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตอบกระทู้ถามแล้วผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีก

สามครั้งเว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะค าตอบยังไม่หมดประเด็นที่ได้ซักถามและ
ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 

การซักถามนั้นผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าท่ีจ าเป็น แต่
ต้องไม่เป็นการอภิปราย 

ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นๆยังไม่ควรเปิดเผย
เพราะเกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของทางราชการ ในกรณีที่ไม่ตอบกระทู้ถามให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๙๕  

ข้อ ๙๙ ผู้บริหารท้องถิ่นจะเลื่อนการตอบกระทู้ถามในที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้แต่ต้อง
ชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมสภาท้องถิ่นและให้แจ้งด้วยว่าจะตอบเมื่อใด 

หากประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าระยะเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งตอบกระทู้ตามวรรค
หนึ่งนานเกินไป สภาท้องถิ่นจะมีมติให้ผู้บริหารตอบกระทู้ถามก่อนนั้นก็ได้ 

ข้อ ๑๐๐ ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งหนึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งจะตั้งกระทู้ถาม
เกินกว่าหนึ่งกระทู้ไม่ได้เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 

ข้อ ๑๐๑ กระทู้ถามที่ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้ตอบให้ระงับไปเมื่อ 
(๑) ครบอายุของสภาท้องถิ่น 
(๒) มีการยุบสภาท้องถิ่น 
(๓) ปิดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น 
(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง 

ประธาน ส าหรับกระทู้ถามที่สมาชิกสภาฯ ได้ยื่นเป็นหนังสือนั้นมานั้นมีลักษณะเป็นกระทู้ถามทั่วไป 
แต่จ านวนกระทู้เกินกว่า ๑ กระทู้ต่อหนึ่งท่าน แต่ประธานพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จึงอนุญาตให้บรรจุเข้าระเบียบ
วาระการประชุมทุกกระทู้ 
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ที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน 
นายณรงค์เดช อินมี 
สมาชิก หมู่ที่ 9 
 
 
นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 
นางสาวศุภิสรา สิงหเสนา 
นิติกร 
 
 
 
 
 
 
 
นายณรงค์เดช อินมี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 
 
ประธาน 
 
น.ส.นาถนภา กอบวิยะกรณ์  
นักทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายณรงค์เดช อินมี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 
ประธาน 
นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
 
 

ขอเชิญ นายณรงค์เดช  อินมี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ ผู้เสนอกระทู้ถาม ท่านที่ ๑  
กระทู้ถามท่ี 1  การสอบเขตล าห้วยสามพันนาม หมู่ 9 มีการด าเนินการถึงขั้นตอนไหน
เนื่องจากมีความล่าช้ามากๆ 
กระทู้ถามที่ 2   อยากทราบจ านวนข้าราชการ ลูกจ้างต่าง ๆ  หรือจ้างเหมาในแต่ละ
กองมีกี่คน รวมกี่คน 
มอบหมายนิติกรตอบกระทู้ถาม กระทู้ที่ ๑ และมอบมอบหมายนักทรัพยากรบุคคลตอบ
กระทู้ถาม กระทู้ที่ ๒ 
กระทู้ถามที่ ๑ ค าตอบ : กรณี การสอบเขตห้วยสามพันนาม หมู่ที่ 9 ต าบลหินเหล็กไฟ 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งานกฎหมายและคดี ได้ท าหนังสือสอบถามผลการ
รังวัด เขตล าห้วยสามพันนามบริเวณหมู่ที่ 9 ไปยังส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สาขาหัวหิน จ านวน 2 ฉบับ และส านักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหิน ได้ส่ง 
รูปแผนที่กระดาษบาง (ร.ว.9) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.03 น. 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่เสนอต่อที่ประชุม โดยที่ดินบริเวณสีเหลือง ในระวาง
ระบุเป็น ห้วยสาธารณประโยชน์ ภายหลังเกิดตื้นเขินขึ้นเจ้าของที่ดิน ราย นางฤดี เตชะวัน
โต ครอบครองโดยล้อมรั้วลวดหนาม ตลอดแนวไว้  ซึ่งเป็นข้อสงสัยว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของ
ผู้ใด ซึ่งจะต้องพิสูจน์กันอีกครั้งว่าที่ดินมาจากอะไร 
อยากให้มีการด าเนินการต่อ ขอฝากว่าอย่าไปเชื่อว่าดินเกิดจากการทับถม ต้องพิสูจน์
ข้อเท็จจริง หาหลักฐาน เพราะชาวบ้านสอบถามเข้ามาว่ามีเจ้าหน้าที่จ านวนมาก อยาก
ทราบผลว่าเป็นอย่างไร จึงขอให้ร่วมมือกันทุกฝ่าย 
ผมเชื่อว่า เรื่องดังกล่าวที่เกิดนั้นไม่เกินความสามารถของนิติกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ขอให้ร่วมมือกัน 
กระทู้ถามที่ ๒ ค าตอบ : บุคลากรของ อบต.หินเหล็กไฟ ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(2561-2563) รวมทั้งสิ้น 113 คน (ไม่รวมพนักงานจ้างเหมา)  
บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบัน  รวมทั้งสิ้น 113 คน ประกอบด้วย 

- พนักงานส่วนต าบล (ข้าราชการ)  จ านวน  36  คน 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ           จ านวน  34  คน 
- พนักงานจ้างทั่วไป                 จ านวน  27  คน 
- พนักงานจ้างเหมา                  จ านวน  16  คน 

บุคลากรที่อยู่ระหว่างการสรรหา รวมทั้งสิ้น 16 คน ดังนี้ 
- พนักงานส่วนต าบล (ข้าราชการ)  จ านวน   9  คน 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ           จ านวน   3  คน 
- พนักงานจ้างทั่วไป                  จ านวน   4  คน 

อยากทราบว่า ในปี พ.ศ.2563 จะมีการจ้างต่ออีกหรือไม่ ขอดูรายละเอียดอีกครั้ง 
 

ขอเชิญนายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ผู้เสนอกระทู้ถาม ท่านที่ ๒ 
กระทู้ถามที่ 1 ทางสาธารณะ หมู่ที่ 12 ได้สอบเขตทางเรียบร้อยแล้ว จะท าถนนให้ชิด
แนวเขตเม่ือไร 
กระทู้ถามท่ี 2 หอประปา หมู่ที่ 4 ที่สร้างขึ้นเส้นหน้าวัดถึงซอยหนองหมี ไม่มีการใช้ท่อ
น้ าประปา สร้างเพื่ออะไร 
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นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 
นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 
นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
ประธาน 
 
นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทู้ถามที่ 3 เรามีแผนที่ภาษีแล้ว อยากทราบว่าทางสาธารณประโยชน์ในแต่ละ
หมู่บ้านมีกี่เส้น และมีทางคอนกรีตกี่เส้น ทางลาดยางกี่เส้น ทางลูกรังมีกี่เส้น ทางเดินมี
กี่เส้น และแท้งค์น้ ามีกี่ลูกของแต่ละหมู่บ้าน 
มอบหมายผู้อ านวยการกองช่างตอบกระทู้ถาม ทั้ง ๓ กระทู ้
 
กระทู้ถามที่ ๑ ค าตอบ : ทางอบต.จะด าเนินการประสานกับทางผู้รับจ้างก่อนว่าจะ
สามารถเข้ามาด าเนินการย้ายแนวถนนลูกรังให้ได้เม่ือไร 
กระทู้ถามท่ี ๒ ค าตอบ : การก่อสร้างหอประปา หมู่ที่ 4 ซึ่งช่วงนั้นทางจังหวัดได้ประกาศ
ให้ต าบลหินเหล็กไฟ เป็นพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง และทางสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ได้เขียน
ค าร้องเข้ามาเพ่ือขอให้ทาง อบต. ด าเนินการก่อสร้างวางท่อประปาขนาด Ø 2 นิ้ว เส้น
หน้าวัดหนองตะเภา ถึงซอยหนองหมี รวมระยะทาง 2,585  เมตร งบประมาณ  
24,300 บาท ซ่ึง อบต. ก็ได้ด าเนินการให้ตามที่ขอมาแต่กลับไม่มีการใช้ประโยชน์จากท่อ
ประปาที่ท าไป ทาง อบต. ก็ขอให้ท่านสมาชิกกลับไปถามคณะกรรมการของหมู่บ้านที่ดูแล 
เรื่องน้ าว่าเพราะเหตุใด จึงไม่มีน้ าในท่อประปา ทั้งที่ อบต. ได้ น างบประมาณไปด าเนินการ
ให้แล้วตามท่ีร้องขอ  
กระทู้ดังกล่าวกันเป็นการปรึกษาหารือ มีความเห็นว่าเจ้าของพ้ืนที่ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) 
ต้องพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการการใช้น้ าประปา ภายในหมู่บ้าน 
กระทู้ถามท่ี ๓ ค าตอบ : ขอตอบหมู่ที่ได้ส ารวจทางสาธารณะประโยชน์ไปครบแล้ว คือ หมู่
ที่ 2 จ านวน 33 สายทาง ,หมู่ที่ 8 จ านวน 16 สายทาง ,หมู่ที่ 12 จ านวน 14 สายทาง  
และที่ส ารวจไปแล้วบางส่วน มี หมู่ที่ 5 ,11 ,16 ส่วนที่เหลือก็จะต้องส ารวจเก็บข้อมูล
ต่อไป 
ถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2   จ านวน   6    เส้น 
ถนนคอนกรีต หมู่ที่ 8   จ านวน   3    เส้น 
ถนนคอนกรีต หมู่ที่ 12 จ านวน   6    เส้น 
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 2   จ านวน   2    เส้น 
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 8   จ านวน   3    เส้น 
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 12  จ านวน   1    เส้น 
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 2   จ านวน   14    เส้น 
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 8   จ านวน   6    เส้น 
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 12  จ านวน   4    เส้น 
ทางดิน  หมู่ที่ 2   จ านวน   11    เส้น 
ทางดิน  หมู่ที่ 8   จ านวน   2    เส้น 
ทางดิน  หมู่ที่ 12  จ านวน   3    เส้น 
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นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ
สมาชิก หมู่ที่ 4 
นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประปาบาดาลต าบลหินเหล็กไฟ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน สถานที่ตั้ง จ านวน 
๑ บ้านหนองขอน ซ.ฉ่ าช่ืน ๑ จุด 
๒ บ้านวังโบสถ ์ ข้างบ้านผู้ใหญ่,ศาลาหมู่บ้าน,สระหนองรี ๓ จุด 
๓ บ้านหนองนกน้อย ซ.ต้นไทร, ซ.หนองนกน้อย ๒ จุด,ร้านล้างรถดาบสิทธ์ิ ๔ จุด 
๔ บ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา,กม.๑๖,หนองพรานจัน,อบต. ๔ จุด 
๕ บ้านหนองคร้า ซ.๑๒, หนองคร้า-หนองเสือด า,ฟาร์มวัวนม ๓ จุด 
๖ บ้านหนองซอ หน้าวัดหนองซอ,ซ.ไปดี-มาดี,ซ.หนองชักหวาย,ซ.ร่วม

พัฒนา, บ้านผู้ใหญ่มาโนชญ์ 
๕ จุด 

๗ บ้านหนองเหียง หลังสวนน้ า,ศาลาหมู่บ้าน ๒ จุด 
๘ บ้านหนองเสือด า เลยศาลาหมู่บ้าน,ซ.๑ หนองเสือด า(บ้านพี่ธง), ซ.๑ หนอง

เสือด า (บ้านไก่) 
๓ จุด 

๙ บ้านขอนทอง ซ.หนองมังกร, ซ.เสริมสุข, ซ.อ านวยผล ๑,หลัง ศพด.
,ศาลาหมู่บ้าน 

๕ จุด 

๑๐ บ้านหนองขอนใต้ ซ.วัดนิโคร-วังโบสถ์,ข้างบ้านพ่ีสิทธ์ิ ปั้มโพธิ์ประเสริฐ, หลัง
บ้านนายประเสริฐ อินมี,ซ.มัชวงค์  

๔ จุด 

๑๑ บ้านตอเกตุ ซ.๖, ข้าง ซ.๗ ตรงข้าม หมู่บ้าน ๒ จุด 
๑๒ บ้านสามพันนาม ศาลาหมู่บ้าน, วัดห้วยสามพันนาม ๒ จุด 
๑๓ บ้านโชคพัฒนา ศาลาหมู่บ้าน, ก่อนถึงซ.ร่วมพัฒนาซ้ายมือ, ซ.ร่วมพัฒนา, 

บ้านสมาชิก อบต.จิระ,ซ.ร่วมพัฒนา (บ้านน้าต้อย), บ้านพี่
สายชล 

๕ จุด 

๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ ศาลาหมู่บ้าน ๑ จุด 
๑๖ บ้านหนองตาแวว ศาลาหมู่บ้าน, ซ.หนองตาแวว ๒ จุด 

 
จากการตั้งกระทู้ถาม คือ ต้องการให้มีนโยบายใหม่ๆ อยากให้หมู่บ้านทุกหมู่มีการพัฒนา มี
ความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน 
ขอชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องการจัดท าทะเบียนทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (ร่วมกับอ าเภอ) ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่
สาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 
๒๕๓๗ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ปัจจุบันได้ยกเลิกและใช้ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแม้มิได้ด าเนินการ
จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนต าบลก็ต้องด าเนินการจัดท า
ทะเบียนที่สาธารณะ และทะเบียนทางสาธารณะ ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ได้จัดท ามาตรฐานการดูแลที่สาธารณะ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ ดูแลรักษา 
คุ้มครอง ป้องกัน การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันชี้ระวังแนวเขต ซึ่งต้องรู้ขอบเขตทางสาธารณะที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ รวมทั้งประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เรื่องถนน
สาธารณะซึ่งมีความเชื่อมโยงกับหมู่บ้านใด อย่างไร ขณะเดียวกันการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เป็นการจัดท าตามระเบียบ
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ประธาน 
นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิก หมู่ที่ 15 
 
นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 
นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 
 
 
นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิก หมู่ที่ 15 
 
 
นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 
 
นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15 
 
นายจักริน  พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
นายณรงค์เดช อินมี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 
 
นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงข้อมูลที่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สินเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้นให้กองคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การต่อยอดในงานของตน เช่น การวางแผนโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น หรือถึงแม้จะไม่มี
แผนที่ภาษีเราสามารถใช้เทคโนโลยีมาจัดท าได้ เช่น Google earth มาปรับใช้ในงาน
โครงสร้างพ้ืนฐาน    
ขอเชิญนายสุดจริต กลิ่นอยู่ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๕ ผู้เสนอกระทู้ถาม ท่านที่ ๓ 
กระทู้ถามท่ี 1 การขอเชื่อมทางเพื่อก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร หลายโครงการ  
กระทู้ถามท่ี 2 การก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยเจริญผล 
กระทู้ถามท่ี 3 เรื่องเงินคงเหลือจาก e – bidding ปี ๒๕61 ว่ามีเงินคงเหลือเท่าไร 
มอบหมายผู้อ านวยการช่างตอบกระทู้ถามทั้ง ๓ กระทู ้
 
กระทู้ถามที่ 1 ค าตอบ  ในการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร  ถ้าขอจัดสรรถูกต้องตาม
กฎหมายจัดสรร  ก็ต้องขอเชื่อมทางกับหน่วยงานที่ดูแลเส้นทางที่ทางโครงการจะต้อง
ท าทางของโครงการมาเชื่อมกับทางสาธารณประโยชน์อยู่แล้ว  ส่วนโครงการที่ไม่ได้ยื่นขอ
จัดสรรก็ต้องขออนุญาตเชื่อมทางกับหน่วยงานที่ดูแลทางสาธารณประโยชน์ในกรณีที่ทาง
โครงการท าถนนของโครงการมาเชื่อมกับทางสาธารณะ มีความเห็นว่าเรื่องท่อระบาย
น้ าเชื่อมทางของโครงการบ้านจัดสรร ควรขอความร่วมมือจากเจ้าของโครงการให้ประสาน
ขอความร่วมมือเพราะว่าเกี่ยวข้องกับภาระค่าใช้จ่ายที่ตกเป็นของ อบต.  ในเมื่อมี พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคารฯ ใช้บังคับอยู่ 
เนื่องจากช่างเขตออกไปส ารวจจะต้องให้ค าแนะน าให้เขาใส่ท่อเพราะไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง 
ซึ่งผมต้องขอโทษเพราะไม่ทราบเรื่องจริงๆ ผมจะก าชับช่างเขตให้ช่วยตรวจสอบ ให้ขอ
ความร่วมมือในการวางท่อ เพ่ือจะไม่ให้เกิดปัญหาต่อไป 
มีความเห็นว่า การก่อสร้างถนนคอนกรีตควรท าการวางท่อไปด้วยเลยในครั้งเดียวกัน เพ่ือ
ไม่ให้เกิดรอยร้าว และการทรุดตัว เพราะว่างบประมาณในการเพ่ิมไม่น่าจะมากควรให้แล้ว
เสร็จไปในคราวเดียว 
ขอเสนอแนะว่าตาม พ.ร.บ. ขุดดินถมดินฯ นั้นก าหนดไว้ว่า ผู้ใดประสงค์จะท าการถมดิน
โดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพ้ืนที่ของเนิน
ดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ต้องจัด
ให้มีการระบายน้ าเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียง
หรือบุคคลอ่ืน และการถมดินที่มีพ้ืนที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่เกินกว่าที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ าต้องแจ้งการถมดิน
นั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด กรณีนี้ต้องใช้บทบังคับ
ตามกฎหมาย มิใช่การขอร้อง จึงขอฝากกองช่าง เพ่ือความเรียบร้อยและป้องกันการเกิด
ปัญหาด้วย  
ขอสอบถามว่า กรณีโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว เราสามารถแก้ไขได้หรือไม่ พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร ที่มีการถอยร่น โครงการบ้านจัดสรรได้ปฏิบัติไว้ถูกต้องหรือไม่ ขอฝากให้
กองช่างช่วยดูแลให้ชัดเจน 
มีความเห็นว่า การเชื่อมต่อถนนใหญ่ ถนนหลัก ในโครงการท าถนนควรท าการวางท่อใน
งบประมาณไปเลยในคราวเดียว 
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ประธาน 
นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1๕ 
ประธาน 
นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 
นายทวีศักดิ์  อุดมวิชชากร 
ผอ.กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15 
นายทวีศักดิ์  อุดมวิชชากร 
ผอ.กองคลัง 
 

นายสุดจริต กลิ่นอยู่ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15 
 
นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 
นางจิราพร  รอดภัย 

ฝากให้กองช่างให้ช่วยด าเนินการ 
อยากทราบว่า ในกรณีนี้ผมสามารถท าหนังสือค าร้องมาได้หรือไม่ 
 
การท าหนังสือค าร้องเป็นเครื่องมือในการท างาน ให้ท่านสมาชิกเขียนเสนอเข้ามา 
กระทู้ถามที่ 2 ค าตอบ  ถนน คสล.ซอยเจริญ  ไม่ได้คิดค่างานบดอัดให้ ทางผู้รับจ้างจึง
ไม่ได้ท าการบดอัดพ้ืนทางเดิม 
กระทู้ถามท่ี 3 ค าตอบ : ชี้แจงโครงการก่อสร้างที่ได้ด าเนินการจัดหาพัสดุวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว จ านวน 8 โครงการ  งบประมาณคงเหลือเป็นจ านวนเงิน 
2,088,000 บาท ดังนี้ 
1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพรสวรรค์ หมู่ที่ 4 งบคงเหลือ 350,000 บาท 
2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไร่แลนด์ฯ หมู่ที่ 9 งบคงเหลือ 290,000 บาท 
3) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสัมพันธ์วงศ์ หมู่ที่ 3 งบคงเหลือ 383,100 บาท 
4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเจริญผล หมู่ที่ 15 งบคงเหลือ 259,500 บาท 
5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยขุนสงคราม หมู่ที่ 1 งบคงเหลือ 242,400 บาท 
6) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ซอยหน้าวัดนิโครฯ-สวนสัตว์ หมู่ที่ 10 งบคงเหลือ 

166,600 บาท 
7) ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยปาริฉัตร หมู่ที่ 14 งบคงเหลือ 249,000 บาท 
8) ก่อสร้างถนนลาดยางฯ ซอยสามพันนาม-หนองคร้า หมู่ที่ 12 งบคงเหลือ 147,400 

บาท 
โดยมีการโอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม่แล้วบางส่วน ดังนี้ 
1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสัมพันธ์วงศ์ หมู่ที่ 3  จ านวนเงิน 383,100 บาทและ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ซอยสามพันนาม -หนองคร้า หมู่ที่  12 จ านวนเงิน 
137,000 บาท โอนให้กองสาธารณสุขฯ 
2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยขุนสงคราม หมู่ที่ 1 จ านวนเงิน 242,400 บาท โอน
ให้กองสวัสดิการฯ  
3) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไร่แลนด์ฯ หมู่ที่ 9 จ านวนเงิน 290,000 บาท และ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเจริญผล หมู่ที่ 15 จ านวนเงิน 54,000 บาท 
ปัจจุบันมีเงินคงเหลือจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  1,333,400 บาท 
(รวมโครงการวางท่อ จ านวน 344,000 บาท คงเหลือทั้งสิ้น เป็นเงินจ านวน 984,400 
บาท) 
การโอนงบประมาณดังกล่าวสามารถท าได้หรือไม่อย่างไร เพราะไม่มีการขอความเห็นชอบ
จากสภาฯ เห็นควรว่ามีอะไรควรต้องมีการปรึกษาหารือกันก่อน 
การโอนงบประมาณดังกล่าวนั้นใช้อ านาจนายก อบต. เป็นผู้อนุมัติ เนื่องจากโครงการ
ดังกล่าวได้ด าเนินการสิ้นสุดลงแล้ว 
มีความเห็นว่าเมื่อมีการฟันราคา งบประมาณคงเหลือน่าจะเป็นของหมู่บ้าน  ซึ่งทาง
ผู้บริหารควรบอกกล่าวต่อสภาฯ ให้ทราบถึงเหตุผลในการใช้งบประมาณว่าถูกต้องหรือไม่ 
และขอสอบถามปลัดว่าสามารถท าได้หรือไม่  
ขอชี้แจ้งว่างบประมาณคงเหลือที่โอนให้กองสาธารณสุขฯ และกองสวัสดิการฯ นั้น เพ่ือ
โครงการอบรมผู้สูงอายุ และโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องโอนงบประมาณ ซึ่งเบื้องต้นผู้อ านวยการกองคลังได้ชี้แจงแล้ว 
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ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธาน 
นายบุญสืบ ดิษฐทองค า 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14 
 
นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 
นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 
 

ปลัดขอยกตัวอย่างว่า กรณีที่เราต้องการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ความยาว 2 
เมตร จ่ายขาดจากเงินสะสม วิธีการจัดหาพัสดุ ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง อาจไม่มีเงินคงเหลือ  
แต่ในทางกลับกัน หาก ใช้วิธี e-bidding ในการจัดหาพัสดุ อาจมีเงินคงเหลือ แต่การจัดหา
พัสดุ ทั้งสองวิธี ก็ล้วนแต่ท าให้โครงการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว เงินเหลือจ่าย หากโอน
ไปตั้งจ่ายในรายจ่ายประจ า ก็เป็นอ านาจของนายก อบต. เป็นผู้อนุมัติ ตามข้อ ๒๖ แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  กรณีที่โอนไปหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ จะเป็นอ านาจสภาฯ ในการอนุมัติ  ตามข้อ ๒๗ ซึ่งโดย
หลักการแล้วเมื่อผู้บริหารจะจัดท าโครงการใดเพ่ือบ าบัดหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนก็จะหารือร่วมกันกับ สมาชิก อบต.เพ่ือให้สอดคล้องตรงกับการแก้ไขปัญหา
ในพ้ืนที่ และเนื่องจากในก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เช่น 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ฯลฯ นั้น ได้รับการจัดสรรโดยไม่ต้องตรางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ต่อมาใน ปี พ.ศ. 256๑ ประกาศของคณะกรรมการกระจายอ านาจได้จัดสรร
รวมมาเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปซึ่งจะโอนงบประมาณมาก้อนเดียวมาให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบริหารเอง จึงต้องตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในขณะที่การ
จัดท าข้อบัญญัติปี 256๑ ไม่มีเงินอุดหนุนตามพระราชด าริ ซึ่งเดิมไม่ได้ตั้งไว้ จึงเป็นที่มา
ของการเพิ่มเติมแผนของกองสาธารณสุขฯ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้สั่งการ
ให้ทุก อปท. ต้องจัดท า   
ขอเชิญนายบุญสืบ  ดิษฐทองค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔ ผู้เสนอกระทู้ถาม ท่านที่ ๔ 
ขอเสนอกระทู้ถาม เรื่องถนนหินคลุก หมู่ที่ 14 งบประมาณ 1.3 ล้าน เนื่องจากถนนที่
ก่อสร้างไปแล้วไม่สามารถใช้ได้ตามปกติ เนื่องจากถนนทับที่ดินชาวบ้าน เกิดความไม่
สะดวกในการสัญจร อยากทราบว่าขั้นตอนการด าเนินการก่อสร้างผิดพลาดอย่างไร 
มอบหมายผู้อ านวยการกองช่างตอบกระทู้ 
 
ค าตอบ ตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านได้เชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านนั้น  และได้
เสนอโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมท่อลอดเหลี่ยม ซอยหนองวงเดือน มานั้นไม่ทราบ
ว่าท่านทราบหรือไม่ว่า ซอยดังกล่าวสภาพพ้ืนที่และเขตทางสาธารณะประโยชน์เป็นเช่นไร 
ซึ่งทางกองช่างก็ได้ออกส ารวจตามประชาคมที่เสนอมาโดยประสานมายังสมาชิกสภาฯ 
อบต. หมู่ที่ 14 และผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือน าส ารวจ ซึ่งจากการส ารวจก็ได้ส ารวจไปตามสภาพ
ทางเดิม และเมื่อถึงขั้นตอนในการก่อสร้างก่อนที่จะด าเนินการก็ได้ประสานเจ้าของที่ทั้ ง
สองข้างมาดูพ้ืนที่และชี้แนวเขตร่วมกัน เมื่อเครื่องจักรเข้าท างานก็ยังประสานเจ้าของทั้ง 2 
ด้านให้มาดูอีกก็มาไม่ได้มีปัญหาอะไร จนขึ้นรูปทางและสร้างท่อลอดเหลี่ยมและลงวัสดุชั้น
รองพ้ืนทางลูกรังและชั้นพ้ืนทางหินคลุกก็เข้ามาดูและไม่มีการทักท้วงใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่ ง
งานเสร็จเรียบร้อย ก็ได้มีพ่ีชายซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเข้ามาดูที่อีกครั้งหนึ่งและบอก
ว่าถนนสร้างเข้าที่ของตนเองซึ่งก่อนหน้านั้น น้องชายก็ได้เข้ามาดูและชี้แนวเขตแล้ว ทาง
เจ้าของที่จึงให้ช่างรังวัดของที่ดินมาสอบเขต และสภาพก็ออกมาตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ 
อบต.หมู่ที่ 14 ได้เห็น ซึ่ง อบต.ก็ได้ยื่น เรื่องสอบเขตทางสาธารณะแล้ว 

นายบุญสืบ ดิษฐทองค า 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14 

ชาวบ้านที่ใช้ทาง ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ทาง เนื่องจากมีเสาปูนมาปักกลางถนน 
และอาจเป็นอันตรายต่อการสัญจรได้ บางช่วงถนนรถยนต์ไม่สามารถขับผ่านได ้

นางจิราพร  รอดภัย ประเด็นเรื่องทาง/ถนน ที่ประชาชนใช้อาศัยสัญจรเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี ขึ้นไป โดยมิได้มีการ
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ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ ปิดกั้น หรือติดป้ายแสดงว่าเป็นถนนส่วนบุคคล ถือได้ว่าถนนหรือทางนั้น เป็นทาง
สาธารณประโยชน์โดยปริยาย ดังนั้นหากทราบว่าเสาปูนที่มาปักอยู่กลางถนนนั้นเป็นทรัพย์
ของผู้ใด เบื้องต้นคงต้องขอความร่วมมือจากทางผู้น าให้เจรจาน าเสาปูนนั้นออกก่อน หาก
การเจรจาไม่เป็นผล คงต้องมีหนังสือจากองค์การบริหารส่วนต าบล แจ้งให้รื้อถอน ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และหากยังไม่ด าเนินการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
อาจมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปแจ้งความด าเนินคดี กับบุคคลดังกล่าว 

นายสายชล บุบผา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14 

ผมจะไปหารือกับทางผู้ใหญ่บ้านให้เจรจากับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในกรณีดังกล่าว 

ระเบียบวาระท่ี ๔ 
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
- ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 ๕.๑ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อกฎหมาย 
(๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 

มาตรา ๘๗ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ฯ 
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ
ประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย
เสนอคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งเพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบ
และวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ 
(๔) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลงวันที่ ๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๕) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลงวันที่ ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
(๖) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๐๗๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
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ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

ประธาน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อที่ประชุม 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ ตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟมอบหมาย จึงขออนุญาตชี้แจงให้ท่าน
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้ 

๑. สถานะการคลัง 
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน  จังหว ัดประจวบคีรีขันธ์ มีสถานะการเงินดงันี้ 

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๗๕,๗๒๙,๔๐๓.๕๘ บาท 
๑.๑.๒ เงินสะสม        ๑๐,๒๘๒,๗๗๔.๕๒ บาท 
๑.๑.๓ เงินทุนส ารองสะสม   ๒๙,๔๘๗,๕๑๗.๘๘ บาท 
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกผันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน ๐ รายการ  
๑.๑.๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผู กผัน จ านวน ๑๒ โครงการ 

๙๓๒,๔๒๑.๐๐ บาท 
๑.๒ เงินกู้คงค้าง – บาท 
๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๘๒,๑๙๓,๙๐๔.๓๐ บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร    ๗,๘๘๘,๙๖๕.๐๒ บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   ๑,๕๗๗,๗๔๘.๙๐ บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      ๒๘๙,๓๓๙.๓๑ บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                -        บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        ๔๕,๔๘๐.๐๐ บาท 
หมวดรายได้จากทุน                -        บาท 
หมวดภาษีจัดสรร ๔๕,๘๔๕,๐๔๐.๐๗ บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๒๖,๕๔๗,๓๓๑.๐๐ บาท 

 

 (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์              ๑,๗๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
(๓) รายจ่ายจริง จ านวน ๕๐,๐๓๙,๔๑๑.๐๒ บาท ประกอบด้วย 

งบกลาง ๑๒,๗๙๖,๓๓๓.๐๐ บาท 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง) ๑๗,๑๙๑,๖๒๕.๐๐ บาท 
งบด าเนินการ  ๑๑,๕๐๐,๔๙๑.๐๒ บาท 
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   ๓,๑๑๙,๔๐๐.๐๐ บาท 
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งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)            -     บาท 
งบเงินอุดหนุน    ๕,๔๓๑,๕๖๒.๐๐ บาท 

(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้    
     โดยระบุวัตถุประสงค์  

      ๑,๗๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม 
(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองสะสม     

      ๗,๗๖๓,๗๓๙.๐๐ บาท 
                     -     บาท 

 
ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

(๑) รายรับ 
 

  รายรับจริง ปี  ๒๕๖๐ ประมาณการ ปี ๒๕๖๐ ประมาณการ ปี ๒๕๖๑ 
รายได้จัดเก็บ       
  หมวดภาษีอากร ๘,๑๗๕,๘๗๔.๓๙ ๑๒,๑๕๖,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๑๕๖,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๑,๗๖๑,๑๒๑.๖๐ ๑,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๗๔,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน ๕๙๖,๑๒๖.๓๒ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๑๐๓,๖๘๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดรายได้จากทุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวมรายได้จัดเก็บ ๑๐,๖๓๖,๘๐๒.๓๑ ๑๔,๒๘๖,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจดัสรร ๕๐,๑๔๑,๙๓๐.๖๘ ๔๖,๕๑๕,๐๐๐.๐๐ ๔๘,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕๐,๑๔๑,๙๓๐.๖๘ ๔๖,๕๑๕,๐๐๐.๐๐ ๔๘,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๑,๗๑๗,๗๑๕.๐๐ ๒๖,๙๒๘,๓๑๙.๐๐ ๒๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
         รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑๑,๗๑๗,๗๑๕.๐๐ ๒๖,๙๒๘,๓๑๙.๐๐ ๒๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๗๒,๔๙๖,๔๔๗.๙๙ ๘๗,๗๒๙,๓๑๙.๐๐ ๙๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
  

 
 
 

 (๒) รายจ่าย 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริงปี 

๒๕๖๐ 
ประมาณการ ปี 

๒๕๖๑ 
ประมาณการ ปี 

๒๕๖๒ 
จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง ๑๔,๘๐๙,๓๕๕.๓๓ ๑๔,๙๘๐,๙๗๐.๐๐ ๑๗,๒๖๙,๔๓๐.๐๐ 
  งบบุคลากร ๒๒,๕๘๘,๗๐๑.๐๐ ๒๖,๗๘๘,๐๒๔.๐๐ ๒๖,๙๕๘,๕๘๔.๐๐ 
  งบด าเนินงาน ๑๙,๔๑๓,๗๒๕.๘๓ ๒๒,๓๔๗,๒๒๕.๐๐ ๒๓,๘๒๙,๒๑๖.๐๐ 
  งบลงทุน ๑๙,๓๕๙,๗๐๔.๒๓ ๑๓,๖๖๖,๒๐๐.๐๐ ๑๘,๕๗๒,๗๗๐.๐๐ 
  งบเงินอุดหนุน ๕,๗๔๙,๖๒๕.๙๖ ๙,๙๔๖,๙๐๐.๐๐ ๕,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมจ่ายจากงบประมาณ ๘๑,๙๒๑,๑๑๒.๓๕ ๘๗,๗๒๙,๓๑๙.๐๐ ๙๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
รวม ๘๑,๙๒๑,๑๑๒.๓๕ ๘๗,๗๒๙,๓๑๙.๐๐ ๙๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
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(๓) รายจ่ายตามแผนงาน 
  

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๒๒,๐๐๒,๐๔๓ 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑,๖๙๙,๑๗๐ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา ๑๕,๘๑๑,๒๖๐ 
  แผนงานสาธารณสุข ๓,๒๘๔,๙๐๐ 
  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ๑,๘๑๖,๔๒๑ 
  แผนงานเคหะและชุมชน ๔,๓๙๕,๖๐๐ 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑,๐๘๐,๐๐๐ 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๔๒๐,๐๐๐ 
ด้านการเศรษฐกิจ    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒๑,๒๘๓,๒๐๐ 
  แผนงานการเกษตร ๒,๓๘๔,๙๗๖ 
  แผนงานการพาณิชย์ ๕๕๓,๐๐๐ 
ด้านการด าเนินงานอื่น    
  แผนงานงบกลาง ๑๗,๒๖๙,๔๓๐ 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๙๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 ส าหรับการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็น

การจัดท างบประมาณแบบสมดุล คือ ประมาณการรายรับเท่ากับประมาณการรายจ่าย และ
สัดส่วนงบลงทุน จ านวน ๑๘,๖๐๘,๗๗๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๓ รายละเอียด
ปรากฏตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ได้เสนอให้
ที่ประชุมได้พิจารณา 

ประธาน การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย มีการพิจารณา ๓ วาระ คือ วาระที่ ๑ รับ
หลักการ วาระท่ี ๒ แปรญัตติ และวาระที่ ๓ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ในการพิจารณา
วาระท่ี ๑ มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ประสงค์อภิปราย 
ประธาน เนื่องจากประชุมมาเป็นระยะเวลาพอสมควร ก่อนจะลงมติรับหลักการในวาระที่  ๑ ขอพัก

รับประทานอาหารกลางวัน และเริ่มประชุมต่อในเวลา ๑๓.๒๐ น. 
 ..................................พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๔๐ น......................... 
เริ่มประชุมต่อ เวลา ๑๓.๒๐ น.  
ประธาน มีผู้ใดประสงค์อภิปรายเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ อีกหรือไม ่
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน ในการพิจารณาวาระที่ ๑ ขอมติที่ประชุมว่ารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หรือไม ่
ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒ (เวลา ๑๓.๓๐ น.) 
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๕.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ประธาน ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ในฐานะเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ
กฎหมายและวิธีการข้ันตอนเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 

นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ในการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข้อ ๑๐๓ วรรคแรก คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสาม

คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ ๑๐๔ วรรคแรก คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณา

สอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ 
ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดใน
กิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
ไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและให้น า
วิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรอง
ประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้ว
จึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึงมี 

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพ่ือท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ โดย
หากสมาชิกฯ เป็นผู้เสนอชื่อ ต้องมีสมาชิกฯ รับรองไม่น้อยกว่า ๒ ท่าน หากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เป็นผู้เสนอ ไม่ต้องมีผู้รับรอง การเลือกจะด าเนินการเลือกทีละ
ต าแหน่ง(คน) จนกว่าจะครบจ านวน ๗ คน ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติฯ คน
ที่ ๑  

นายณรงค์เดช  อินมี 
สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๙ 

เสนอ นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๔ 
ผู้รับรอง 
นายเอกชัย   เจิมสุวรรณ์  สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ 



 

รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑                                                                                                                 ๑๘ 
 

นายธนวัฒน์  จั่นปาน      สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๑ 
ที่ประชุม ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธาน หากไม่มีท่านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เป็นอันว่า นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ สมาชิก สภา อบต.

หมู่ที่ ๔ ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 
ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ 

นายสายชล  บุบผา 
สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๑๔ 

เสนอ นายอภิชาติ  ชูลขันธ์  สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๔ 
ผู้รับรอง 
นายชาญชัย   ทองไทย     สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๗ 
นายจิระ       เอ็งพัวศรี    สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๑๓ 

ที่ประชุม ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธาน หากไม่มีท่านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เป็นอันว่า นายอภิชาติ  ชูลขันธ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ 

ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ 
ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ 

นายมานัต พูนเพิ่ม 
สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๘ 

เสนอ นายสายชล  บุบผา  สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๑๔ 
ผู้รับรอง 
นางสาวพรทิพ  อุทัยธรรม  สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๑๑ 
นายชู       เรืองดี            สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๒ 

ที่ประชุม ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธาน หากไม่มีท่านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เป็นอันว่า นายสายชล  บุบผา  สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ 

๑๔ ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 
ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๔ 

นายธนวัฒน์  จั่นปาน 
สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๑ 

เสนอ นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๑๕ 
ผู้รับรอง 
นายธงชาติ    บุญรอด       สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๒ 
นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ  สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๔ 

ที่ประชุม ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธาน หากไม่มีท่านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เป็นอันว่า นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ 

๑๕ ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ 
ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๕ 

นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ 
สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๔ 

เสนอ นายณรงค์เดช   อินมี  สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๙ 
ผู้รับรอง 
นายจรัส     อุชุภาพ   สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๓ 
นายนิยม    อิ่มอาบ    สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๖ 

ที่ประชุม ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธาน หากไม่มีท่านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เป็นอันว่า นายณรงค์เดช  อินมี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ 

ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ 
ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๖ 

นายกอบชัย  บานแย้ม 
สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๘ 

เสนอ นายหวัด  ด่านกลาง รองประธานสภาฯ  
ผู้รับรอง 
นายณรงค์เดช   อินมี   สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๙ 
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นายสุดจริต   กลิ่นอยู่   สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๑๕ 
ที่ประชุม ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธาน หากไม่มีท่านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เป็นอันว่า นายหวัด  ด่านกลาง รองประธานสภาฯ ได้รับ

เลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๖ 
ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๗ 

นายบุญสืบ  ดิษฐทองค า 
สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๑๔ 

เสนอ นายธนวัตน์   จั่นปาน  สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๑ 
ผู้รับรอง 
นายหวัด  ด่านกลาง รองประธานสภาฯ  
นายอภิชาติ  ชูลขันธ์  สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๔ 

ที่ประชุม ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธาน หากไม่มีท่านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เป็นอันว่า นายธนวัตน์  จั่นปาน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ 

ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๗ ซึ่งครบจ านวนที่ก าหนดไว้ตามระเบียบฯ แล้ว 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน ก าหนดระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ไม่ก่อนวั นที่ ๒ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๔๐ – ๑๘.๐๐ น. วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – 
๑๘.๐๐ น.วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. และวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดย
หากมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ท่านใดประสงค์ยื่นเสนอขอแปรญัตติ 
มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ นักจัดการงานทั่วไป และผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ช่วยเหลืองานกิจการสภาฯ เป็นผู้รับค าขอแปรญัตติ  ณ ส านักงานเลขานุการ
สภาฯ เมื่อหมดเวลารับค าแปรญัตติแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติจะต้องมีการประชุม
พิจารณาค าเสนอแปรญัตติที่มีผู้ยื่นเข้ามา ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมก าหนดวันเวลาประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ คือ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 5.3 ญัตติขอความเห็นชอบเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลหินเหล็กไฟสี่ปี(ปี 2561-2564 เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 4)เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 5)  
ผู้เสนอญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ข้อกฎหมาย 
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้ อ ง ถิ่ น สี่ ปี เ พ่ิ ม เ ติ มห รื อ เปลี่ ย นแปล งพร้ อม เหตุ ผล และคว ามจ า เ ป็ น เ สนอ
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
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เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
         เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ เ พ่ิ ม เ ติ ม
หรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหาร
ท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1617 เรื่อง เ ผ ย แ พ ร่
เอกสารประเด็นค าถาม แนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 
2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 

ประธาน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เสนอร่างแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟสี่ปี (ปี 2561-2564 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) 
ต่อที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์เห็นชอบ ให้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ 4 จ านวนรวม  72  โครงการ และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 จ านวนรวม 41 โครงการ ยกเว้นโครงการเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ และพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน 
และบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟให้ด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
ส าหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความปรองดองของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง (รายละเอียดตามเอกสารร่างแผนฯ) 

 5.4 ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
ผู้เสนอญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

 ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543)   
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

นายนาวิน มูลมลคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ชี้แจงรายละเอียด 

นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ด้วยส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ได้เสนอเรื่องผ่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เพ่ือให้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ 
และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามรายการ ดังนี้ 
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กองช่าง โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 3 รายการ  
 

หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมีการ
แก้ไขเปลีย่นแปลง 

เงินเดือน
(ฝ่าย
ประจ า) 
 

ค่าใช้สอย 
 
 
 

 
ค่าใช้สอย 
 
 
 
 

ค่าวัสดุ 
 
 
 
 

ค่าตอบ 
แทน
พนักงาน
จ้าง 
รายจ่าย
เกี่ยวเนื่อง
กับการ
ปฏิบัติ
ราชการฯ 
 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่อง
กับการ
ปฏิบัติ
ราชการฯ 
ค่าวัสดุ
ยานพาห
นะและ
ขนส่ง 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง
ตามภารกจิฯ 
โครงการ
ปรับปรุงแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ 
อบต.หินเหล็กไฟ 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะ
และขนส่งฯ 
 

1,023,960 
 

 
 

950,000 
 
 

 
 

50,000 
 
 

 
40,000 

 

241,708 

 
 
 

358,391 
 
 

 
 

46,250 
 
 

 
 

40,000 

40,000 
 
 

 

350,000 
 
 

 
 

45,000 
 

 
 

25,000 

- 
 
 
 

- 
 
 

 
 
- 

 
 
 
- 

201,708 

 
 

 
8,391 

 

 
 
 

1,250 
 

 
 
15,000 

1. โอนลด เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม ่
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

รายการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยมังกร หมู่ที ่9 
บ้านขอนทอง ผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตาราง
เมตรพร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงสร้างพื้นบาน รายการที่ 16 หน้า 6 
จ านวน 460,00.- บาท 
 

รวมโอนลด 460,000 -   
 
 

หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณี
มีการแก้ไขเปลีย่นแปลง 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินอดุหนุน 
 
 
 
 

ค่า
ก่อสร้าง
สิ่ง
สาธารณูป
โภค 
 
 

ค่า
ก่อสร้าง
สิ่ง
สาธารณูป
โภค 
 
 

 
เงิน
อุดหนุน
ส่วน
ราชการ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย
เจริญ  หมู่ที่ 
15 บ้านหนอง
ขอนเหนือ 
เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยไร่
แลนด์ 4 เช่ือม
ซอยไร่แลนด์ 5 
หมู่ที่ 9 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
งานขยายเขต
ประปาและ
อุปกรณ์ภายใน
ต าบลซ่ึงเป็น

659,500 
 
 

 
 
 

1,050,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

800,000 
 
 

 

259,500 
 
 
 
 
 

290,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

340,389 
 
 

 

54,000 
 
 
 
 
 

290,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

112,700 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

 
 

 
 
- 
 
 
 

205,500 
 
 
 
 
 

290,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

227,6๘๙ 
 
 
 

2. โอนลด เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม ่
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

รายการ เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพัก และฝาปิด
ตะแกรงเหล็กซอยหลังโรงเรียน
หนองขอน รวมความยาวไม่น้อย
กว่า 142 เมตร หมู่ที ่9 บ้านขอน
ทอง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้าง
พื้นบาน รายการที่ 17 หน้า 6 
จ านวน 344,000.-บาท 

 
3. โอนลด เพื่อต้ังจ่ายรายการใหม ่
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

รายการ เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุญทว ี
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กรรมสิทธิ์ของ
การประปาสว่น
ภูมิภาค สาขา
ปราณบุรี 
ค่าจ้างเหมาเดิน
ท่อการประปา
และอุปกรณ์กร
ประปา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

2 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ผิว
จราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 
66 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 198 
ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้าง
ละ 0.10 เมตร ลงลูกรังรองพื้น
ทางหนาเฉลี่ย 01. เมตร สร้างตม
แบบแปลนขององค์ การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ และติดตั้ง
ป้ายโครงการจ านวน 1 ปา้ย 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โครงสร้างพื้นบาน รายการ
ที่ 13 หนา้ 6 
จ านวน 112,700.-บาท 
 

รวมโอนลด 456,700 -   
 

 
 

ที่ประชุม 
 

มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย โดยโอนไปตั้งรายการใหม่ เป็นค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน ๓ รายการ ตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ 
ประธาน 

เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 รายงานผลโครงการ/งาน/กิจกรรม ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบล  
หินเหล็กไฟ 

นายจักริน  พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 
 

๑. ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี 
จังหวัดประจวบฯ (สาขาหัวหิน) ร่วมกับงานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด จัดโครงการ
ฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายแก่ประชาชนถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จ
พระเจ้าอยู่ หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม            
พระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การขจัดความรุนแรงในครอบครัวและการ
คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป     
ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ โดยมีนายรุจน์ประทีป ธรรมรพี
ภัทร์ นายอ าเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม
อบรมตามโครงการดังกล่าว 

๒. ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพ่ือร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล 
เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ โดยให้ทุกภาคส่วนด าเนินการ ดังนี้ ๑) 
ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และประดับธงชาติไทย ธงอักษรพระ
ปรมาภิไธย ส.ก. ๒) จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ๓) จัดนิทรรศการ ๔) จัด
กิจกรรมจิตอาสา ๕) รณรงค์เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า แต่งกายด้วยเสื้อโทนสีฟ้า
ตลอดทั้งเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 

ที่ประชุม 
 

รับทราบ 
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นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร 
ผอ.กองคลัง 
 
ประธาน 
 
 
 

กองการศึกษาฯ ได้ตั้งงบประมาณโครงการจัดงานกีฬาไว้ 2 ประเภท คือ กีฬาเด็กและ
เยาวชน  และกีฬาประชาชน ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ท่านสมาชิกทราบอีกครั้ง 
ขอฝากผู้บริหารเรื่องสถานที่จัดงานกีฬา ให้จัดที่อ่ืนบ้าง 
 
แจ้งรายงานผลอัตราการเบิกจ่าย ดังนี้ รายรับมีจ านวนประมาณ 93 ล้านบาทเศษ  ซึ่งเกิน
ประมาณการรายรับ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณ 75 ล้านบาท ในปีงบประมาณนี้ ที่
เบิกจ่ายไม่ทันประมาณ 5% ขอฝากให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณา 
เห็นควรต้องเปิดประชุมสมัยวิสามัญ เพ่ือพิจารณาว่าสมควรน ามาใช้ในแผนงานใดขอให้
ท่านสมาชิกปรึกษากองคลังและกองช่าง ซึ่งมีเวลาอีกแค่ 2 เดือนในการด าเนินการ มี
ความเห็นว่าโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 7 นั้นเป็นถนนสายหลัก จึง
ขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาถึงความเดือดร้อนโดยภาพรวมในการตัดสินใจ    

นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 
 

มีความเห็นว่า กรณีมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย สมาชิกทุกหมู่มีความต้องการใช้งบประมาณ
เพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน จึงขอให้มองถึงเรื่องซ่อมแซมถนนสายหลัก ปัญหาเรื้อรัง ที่ยังคงมีอยู่ 
เพ่ือช่วยขจัดปัญหาให้หมดไป      

ประธาน 
 

นัดหมายการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 ในวันที่ 14 
สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ โดย
มีวาระส าคัญเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ในวาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓  

ที่ประชุม รับทราบ 
ปิดประชุม เวลา 16.๐๐ น. 

ลงชื่อ    ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นางจิราพร  รอดภัย) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายณรงค์เดช  อินมี) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙ 

 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสายชล  บุบผา) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔ 

 

ลงชื่อ    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นางปราณี  พานพ่วง) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
    

     ลงชื่อ  
      (นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
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